



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ /กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผล สำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	กิจกรรมการรับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น	การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่น	การรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์อื่นใด อาจก่อให้เกิดความ คาดหวังทั้งผู้ให้และ ผู้รับและอาจทำให้ บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้	- เจ้าหน้าที่ขาดหลัก ด้านคุณธรรม - ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ - ความเคยชินของ เจ้าหน้าที่ ที่คุ้นเคยกับ การที่จะได้ “ค่าน้ำ ร้อนน้ำชา”	การปฏิบัติตาม ประกาศ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ อื่นใด โดย ธรรมจรรยาของ เจ้าพนักงานของ รัฐ พ.ศ.๒๕๖๓			✓					- ให้พนักงานส่วน ตำบลและพนักงาน จ้างทุกคนถือปฏิบัติใน การไม่รับหรือถวายนำ ถึงการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด นอกจากทรัพย์สินอัน พึงได้ตามกฎหมาย - ประกาศนโยบายไม่ รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดในขณะที่/ ก่อน/หลังการปฏิบัติ หน้าที่ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ทุกระดับเห็น ความสำคัญและมี จิตสำนึกในการ ต่อต้านการทุจริต	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ รับสินบน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๒	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจใช้ตำแหน่งหน้าที่การทำงาน ปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้อง และเสียประโยชน์ของทางราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดระบบการตรวจสอบ การควบคุมที่ไม่รัดกุม - การไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ - การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 	การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓			<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - .เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม - การกำชับดูแลสอดส่องผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง